

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

"ไบเดน" ขอcongเกรสระดับเก็บภาษีเบนซินชั่วคราวหวังบรรเทาความเดือดร้อนปชช. สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ จะยื่นขออนุมัติจากสภาcongเกรสในวันนี้ เพื่อระงับการเก็บภาษีรัฐบาลกลาง (Federal Tax) สำหรับน้ำมันเบนซินเป็นการชั่วคราว โดยปัจจุบันภาษีดังกล่าวอยู่ที่ 18.4 เซนต์/แกลลอน โดยมีเป้าหมายที่จะลดราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งขึ้นในขณะนี้ เมื่อวันที่วันจันทร์ (20 มิ.ย.) ปธน.ไบเดนเปิดเผยว่า เขากำลังพิจารณาว่า จะเรียกร้องสภาcongเกรสให้ระงับการเก็บภาษีดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ชาวสหรัฐกำลังเผชิญกับความยากลำบาก เนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเบนซินและอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวจะถูกคัดค้านในสภาcongเกรส รวมทั้งจากสมาชิกพรรคเดโมแครตจำนวนมาก (อินโฟเควสท์)

"เยลเลน" เชื้อศก.สหรัฐไม่ถดถอยรุนแรง เงินเพื่อชะลอตัว-ตลาดแรงงานแกร่ง นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่า เธอยังคงมองว่ามีความเป็นไปได้ที่การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐจะติดลบเป็นเวลา 2 ไตรมาส ซึ่งเป็นเกณฑ์บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่เธอเชื่อว่า มีความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ขณะที่ยังคงมีการจ้างงานเต็มศักยภาพ "มีความเป็นไปได้ที่การขยายตัวของเศรษฐกิจจะติดลบ 2 ไตรมาส และคนส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนั้น แต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีหลายแบบด้วยกัน โดยมีทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบลึก (deep recession), เศรษฐกิจถดถอยแบบตื้น (shallow recession), เศรษฐกิจที่ถดถอยลงชั่วคราว และจากนั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจทำให้อัตราว่างงานขยับขึ้นเล็กน้อย ทั้งหมดนี้แม้จะอยู่ในหมวดของภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ก็มึระดับที่แตกต่างกัน" นางเยลเลนกล่าว (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเตรียมเสนอกฎใหม่คุมเข้มการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ภายในมี.ค. 2567 สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐเตรียมที่จะเสนอกฎใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษของยานยนต์สำหรับรถรุ่นที่ผลิต

ภายในปี 2573 เป็นอย่างน้อย โดยจะเสนอกฎใหม่ดังกล่าวภายในเดือนมี.ค.ปี 2567ในเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา EPA ได้สรุปข้อกำหนดการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสียของรถขนาดเล็กสำหรับรถทุกรุ่นจนถึงรุ่นที่ผลิตในปี 2569 ซึ่งกลับมาลดการปล่อยมลพิษของรถยนต์อีกครั้งหลังจากถูกยกเลิกโดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และจะเร่งให้สหรัฐเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น (อินโฟเควสท์)

วุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืน วุฒิสภาสหรัฐมีมติเร่งผ่านร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับแรกในรอบหลายทศวรรษในวันอังคาร (21 มิ.ย.) โดยได้รับแรงกระตุ้นจากเหตุกราดยิงสองครั้งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ หลังสหรัฐเผชิญปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า วุฒิสมาชิกมีแนวโน้มลงมติร่างกฎหมายยกเครื่องการควบคุมอาวุธปืนที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรคริพับลิกันและเดโมแครตจำนวน 80 หน้าในสัปดาห์นี้ ก่อนพักสมัยประชุมสภาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ (อินโฟเควสท์)

"พาวเวล" ยันเฟดมีความมุ่งมั่นสกัดเงินเพื่อซื้อเศรษฐกิจสหรัฐน่าพึงพอใจ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาcongเกรสในวันนี้ว่า เฟดมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถในการสกัดเงินเพื่อที่พุ่งขึ้นในสหรัฐ "ภายในองค์กรของเฟด เราเข้าใจดีถึงผลกระทบจากเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเพื่อชะลอตัวลง และเรากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเรามีทั้งเครื่องมือที่เราต้องการ และมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคาสำหรับครัวเรือนและภาคธุรกิจของชาวอเมริกัน" นายพาวเวลกล่าวต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันนี้ (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสินเชื่อซื้อบ้านเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว แม้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้น สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว แม้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวขึ้น ทั้งนี้ จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่

อาศัยเพิ่มขึ้น 8% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (อินโฟเคสท์)

ประธานเฟดชिकाโกหนุนขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก กล่าวว่า เขาสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เร็วและแรงขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ "ผมมองว่าเฟดมีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเพื่อให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2%" นายอีแวนส์กล่าว (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 47.12 จุด หลังพาวเวลแถลงสภาพของเศรษฐกิจ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาองเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอลงลงอย่างรวดเร็วก็ดี เขากล่าวว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้การร่วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มพลังงานยังเป็นปัจจัยจุดตลาดเช่นกัน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,483.13 จุด ลดลง 47.12 จุด หรือ -0.15%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,759.89 จุด ลดลง 4.90 จุด หรือ -0.13% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,053.08 จุด ลดลง 16.22 จุด หรือ -0.15% (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า กังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันต่อสภาองเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอลงอย่างรวดเร็วก็ดี เขายอมรับว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.23% และที่ระดับ 104.1980 (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดร่วง \$3.33 กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยจุดตีมาตรฐาน สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ในวันพุธ (22 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยและจุดตีมาตรฐานน้ำมันชะลอตัวลง ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 3.33 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 106.19 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2565 ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 2.91 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 111.74 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2565 (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ 40 เซนต์ หลังพาวเวลเดินทางขึ้นดบ.สกัดเงินเฟ้อ สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาองเกรสว่า เฟดจะเดินทางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอลง ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 40 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 1,838.40 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเคสท์)

ยุโรป

"ปูติน" วิจารณ์เตรียมนำซีปนาวุชซาร์มัตเสริมกองทัพภายในสิ้นปีนี้ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียจะนำระบบยิงซีปนาวุชข้ามทวีปซาร์มัต (Sarmat) เข้าประจำการในกองทัพภายในช่วงสิ้นปีนี้ ปธน.ปูตินกล่าวกับบรรดานักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยทหารว่า รัสเซียจะเดินทางพัฒนาและยกระดับกองทัพต่อไป โดยพิจารณาถึงภัยคุกคามทางทหารและความเสี่ยง (อินโฟเคสท์)

อังกฤษเผยเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ทำนิวไฮรอบ 40 ปี เหตุราคาอาหารพุ่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่ามีดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษพุ่งขึ้น 9.1% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี

และยังสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม G7 โดยดัชนี CPI เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เกิดจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ทั้งนี้ ดัชนีราคา CPI เดือนพ.ค. สูงกว่าระดับ 9.0% ในเดือนเม.ย. เนื่องจากราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งกดดันให้วิกฤติค่าครองชีพของอังกฤษทวีความรุนแรงกว่าเดิม โดยตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับผลสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์ในโพลสำรวจความเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ (อินโฟเคสท์)

ยูเครนรับมือปืนใหญ่อัตโนมัติ PzH 2000 จากเยอรมนี
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายโอเลกซี เรชนิคอฟ รัฐมนตรีกลาโหมยูเครน เปิดเผยว่ายูเครนได้รับปืนใหญ่อัตโนมัติแพนเซอร์ฮาวอิตเซอร์ 2000 (PzH 2000) ขนาด 155 มิลลิเมตร จากเยอรมนีแล้ว นายเรชนิคอฟโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าเป็นปืนใหญ่อัตโนมัติ PzH 2000 พร้อมด้วยทหารยูเครนที่ผ่านการฝึกอบรมให้ใช้อาวุธนี้ ได้เข้าร่วมกองกำลังปืนใหญ่ของยูเครน โดยการส่งมอบครั้งนี้ถือเป็นแบบอย่างความร่วมมือในการสนับสนุนยูเครน (อินโฟเคสท์)

ผลศึกษาใหม่คาดเบริกซิตทำแรงงานอังกฤษจนลง 470 ปอนด์/ปี ก่อนสิ้นทศวรรษนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานผลการศึกษาระดับหนึ่งซึ่งคาดการณ์ว่า อังกฤษจะเป็นประเทศเศรษฐกิจแบบปิดมากขึ้นเนื่องจากเบริกซิต (Brexit) ขณะที่ความเสียหายต่อผลิตภาพและค่าแรงในระยะยาวจากเบริกซิตจะทำให้แรงงานมีรายได้โดยเฉลี่ยลดลง 470 ปอนด์ (577 ดอลลาร์) ต่อปีก่อนสิ้นทศวรรษนี้ (อินโฟเคสท์)

ขุนคลังอังกฤษยัน BoE มุ่งมั่นสกัดเงินเฟ้อ หลัง CPI พุ่งนิวไฮ 40 ปี นายริชี ซูแนค รัฐมนตรีคลังอังกฤษ กล่าวว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการสกัดเงินเฟ้อ หลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในอังกฤษพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี "ผมต้องการให้ประชาชนมั่นใจว่าเรามีเครื่องมือทั้งหมดที่ต้องการ และเรามีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง" นายซูแนคกล่าว (อินโฟเคสท์)

IEA เตือนยุโรปรับมือรัสเซียอาจตัดการส่งก๊าซทั้งหมด
นายฟาตีห์ บิโรล ผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานพลังงานสากล (IEA) กล่าวว่า รัสเซียอาจตัดการส่งก๊าซไปยังยุโรป

ทั้งหมดเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางการเมือง ท่ามกลางการสู้รบในยูเครน "เมื่อพิจารณาจากท่าทีของรัสเซียในเร็ววันนี้ ผมไม่ปฏิเสธว่ารัสเซียจะยังคงหาข้ออ้างเพื่อลดการจ่ายก๊าซไปยังยุโรป หรือบางทีอาจตัดการจ่ายก๊าซโดยสิ้นเชิง และนี่เป็นเหตุผลที่ว่ายุโรปจำเป็นต้องมีแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ดังกล่าว" นายบิโรลกล่าว (อินโฟเคสท์)

รัสเซียเผยดัชนี CPI ปรับตัวลงติดต่อกัน 3 สัปดาห์
สำนักงานสถิติแห่งชาติรัสเซีย (Rosstat) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวลง 0.12% ในสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี CPI ดังกล่าวปรับตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งจะปูทางให้ธนาคารกลางรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีเพื่อสกัดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อ-กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์กดดันตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 1 ปีในวันพุธ (22 มิ.ย.) เนื่องจากการร่วงลงของราคาน้ำมันและโลหะส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นของอังกฤษทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 405.74 จุด ลดลง 2.84 จุด หรือ -0.70% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,916.63 จุด ลดลง 48.03 จุด หรือ -0.81%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,144.28 จุด ลดลง 148.12 จุด หรือ -1.11% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,089.22 จุด ลดลง 62.83 จุด หรือ -0.88% (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดลบ 62.83 จุด วิตกเงินเฟ้ออังกฤษพุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันพุธ (22 มิ.ย.) โดยถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของอังกฤษพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนพ.ค. ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ขณะที่การลดลงของราคาน้ำมันดิบและราคาโลหะทำให้หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลง ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,089.22 จุด ลดลง 62.83 จุด หรือ -0.88% (อินโฟเคสท์)

ญี่ปุ่น

รายงานประชุมชี้กรรมการ BOJ แก้ปัญหาเงินเยนทรุดตัว-ผลกระทบตลาด FX ผันผวน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุมเดือนเม.ย. ในวันนี้ โดยระบุว่า การทรุดตัวของเงินเยนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กรรมการ BOJ อภิปรายกันในการประชุมวันดังกล่าว โดยกรรมการส่วนหนึ่งแสดงความกังวลว่า เงินเยนที่ผันผวนมากเกินไปจะส่งผลให้ภาคเอกชนประสบความยากลำบากในการวางแผนธุรกิจ รายงานการประชุมระบุว่า กรรมการบางคนของ BOJ กล่าวว่า BOJ จำเป็นต้องสื่อสารให้ตลาดทราบว่า นโยบายของ BOJ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพ ไม่ใช่เพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ BOJ จำเป็นต้องจับตาความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงินเยน ไม่เพียงแต่จับตาผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเท่านั้น (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 96.76 จุด ตามฟิวเจอร์สหรัฐ-นลท.เทขายทำกำไร ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวพลิกปิดลบในวันนี้ ตามตลาดฟิวเจอร์ของสหรัฐที่ปรับตัวลง ประกอบกับนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังดัชนีนิเกอิปิดตลาดพุ่งแรงเมื่อวานนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ระดับ 26,149.55 จุด ลดลง 96.76 จุด หรือ -0.37% (อินโฟเควสท์)

จีน

การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตอนเหนือของจีนพุ่งหลังเผชิญคลื่นความร้อนสูง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในมณฑลเหอหนานของจีนเพิ่มแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันจันทร์ (22 มิ.ย.) โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น เนื่องจากคลื่นความร้อนแผ่กระจายไปทั่วภูมิภาคตอนเหนือของแม่น้ำแยงซี สื่อของทางการจีนรายงานว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 71.08 ล้านกิโลวัตต์ มากกว่าสถิติเดิมที่ 65.34 ล้านกิโลวัตต์ (อินโฟเควสท์)

รัฐวิสาหกิจจีนทุ่มเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่ คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจจีน (SASAC) เปิดเผยว่า รัฐวิสาหกิจที่บริหารโดยรัฐบาลกลางของจีนกำลังเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรม รายงานระบุว่า ในปี 2564 บริษัทกว่า 700 แห่งในเครือของรัฐวิสาหกิจที่บริหารโดยรัฐบาลกลางเกือบ 70 แห่ง ได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4 แสนล้านหยวน (ราว 5.96 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) (อินโฟเควสท์)

จีนจัดสรรงบประมาณ 200 ล้านหยวน หนุนควบคุมน้ำท่วม สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันอังคาร (21 มิ.ย.) จีนได้จัดสรรงบประมาณ 200 ล้านหยวนจากกองทุนบรรเทาสาธารณภัยธรรมชาติส่วนกลาง หลังพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเผชิญพายุฝนพัดถล่มหลายระลอก กองทุนฉุกเฉินดังกล่าว ซึ่งจัดสรรโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน จะถูกนำไปใช้สนับสนุนความพยายามในการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาสาธารณภัยในมณฑลฝูเจี้ยน เจียงซี และหูหนาน รวมถึงเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 39.52 จุด กังวลโควิดจุดศก.ชะลอตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งกังวลว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีน ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,267.20 จุด ลดลง 39.52 จุด หรือ -1.20% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ยังเส็งปิดร่วง 551.25 จุด วิตเศรษฐกิจถดถอย ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังจากธนาคารกลางหลายแห่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนี้ที่ 21,008.34 จุด ร่วงลง 551.25 จุด หรือ -2.56% (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

ศรีลังกาถูกฟ้องดำเนินคดีในสหรัฐ หลังผิติดชำระหนี้ พันธบัตร รัฐบาลศรีลังกาถูกผู้ถือพันธบัตรรายหนึ่งยื่นฟ้องดำเนินคดีในสหรัฐ หลังจากผิติดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ แม้รัฐบาลพยายามออกมาตรการแก้ไขก็ตาม ธนาคารฮามิลตัน รีเสิร์ฟ แบงก์ (Hamilton Reserve Bank) ซึ่งถือพันธบัตรรัฐบาลศรีลังกามูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐนิวยอร์กในวันอังคาร (21 มิ.ย.) เพื่อให้ศรีลังกาชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนพร้อมอัตราดอกเบี้ย โดยพันธบัตรดังกล่าวกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.875% และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 ก.ค.นี้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 700 จุดตามตลาดภูมิภาค ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 700 จุดในวันนี้ ตามตลาดหุ้นในภูมิภาค ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 51,822.53 ลบ 709.54 จุด หรือ 1.35% (อินโฟเควสท์)

ไทย

ฟิทช์ คงอันดับความน่าเชื่อถือไทย มอง GDP โต 4.5% จับตาเงินเฟ้อ-หนี้ครัวเรือนใกล้ขีด นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 บริษัท Fitch Ratings (Fitch) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) (อินโฟเควสท์)

จรินทร์ จับมือ 4 ประเทศนับหนึ่งเจรจา EFTA ในรอบ 20 ปี เพิ่มมูลค่าการค้า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรณว.พาณิชย์ ร่วมพิธีประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) กับผู้แทนของ 4 ประเทศสมาชิก EFTA (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์) ที่เมืองบอร์การ์เนส

สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ นายจรินทร์ กล่าวว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ทางการค้า ทั้งทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย และของกลุ่มประเทศสมาชิกเอฟตา 4 ประเทศ ซึ่งไทยได้ใช้ความพยายามในการเจรจา FTA ระหว่างกันมาเกือบ 20 ปี และเพิ่งมาประสบความสำเร็จในครั้งนี้ จึงถือเป็นการประกาศนับหนึ่งในการเริ่มการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับเอฟตา โดยตั้งเป้าว่าจะเจรจาให้จบภายใน 2 ปี หลังจากนั้นจะเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายของแต่ละประเทศต่อไป (อินโฟเควสท์)

สภาพัฒน์ คาด GDP ไทยปี 66 ขยายตัว 4.3-4.5% จากราว 3%ปีนี้ นายดอนุชา พิทยานันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 66 จะขยายตัวได้ 4.3-4.5% จากในปีที่คาดว่าจะโตได้ 3% โดยมาจากแรงหนุนการส่งออกและท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 7-10 ล้านคน แต่ยังคงต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหาเงินเฟ้อในสหรัฐและสหภาพยุโรป เศรษฐกิจจีนชะลอตัว "ต่างประเทศยังเชื่อมั่นประเทศไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจยังดีอยู่ ปีหน้าน่าจะโตได้ 4.3-4.5% ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ เพราะความเสี่ยงมันเยอะ" นายดอนุชา กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "สู่ออกาสใหม่ Stronger Thailand" (อินโฟเควสท์)

ธปท.เผยรายงานกนง.ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ให้นำนักความเสี่ยงเงินเพื่อมากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 2 และ 8 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปีโดย 3 เสียง เห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี "มองไปข้างหน้า การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับปัจจุบันจะมีความจำเป็นลดลง กรรมการ 4 ท่านเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อนในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องตามคาด... ส่วนกรรมการ 3 ท่าน เห็นว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

และความเสี่ยงด้านเงินเพื่อมีความชัดเจนเพียงพอที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้" รายงาน กนง. ระบุ (อินโฟเควสท์)

คนร. ผ่านแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจปี 66-70 เน้นลงทุนกระตุ้นศก.-ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช. นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2565 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 (แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) ซึ่งจะประกอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อเป็นกลไกในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน (อินโฟเควสท์)

กพข.ให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม 100 MW อัตรา 6.08 บาท/หน่วย นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กพข. มีมติเห็นชอบหลักการการรับซื้อไฟฟ้าและอัตราซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) สำหรับปี 65 ปริมาณ 100 เมกะวัตต์ ในอัตรา 6.08 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมอัตรา Fit Premium) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 69 (อินโฟเควสท์)

ฟิทช์ คาดศก.ไทยปีนี้โต 3.2% ได้ปัจจัยหนุนจากท่องเที่ยว-อุปสงค์ในปท. นาย Jeremy Zook ผู้อำนวยการฝ่ายจัดอันดับเครดิตประเทศ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ของบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ จำกัดกล่าวในการบรรยายในงานสัมมนา หัวข้อ "2022 Thailand Sovereign and Bank Outlook" ว่า จากการประมาณการคาดว่าเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 65 จะมีอัตราการเติบโตที่ 3.2% และปี 66 เติบโตที่ 4.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่สูงและการ

ชะลอตัวของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการประมาณการของฟิทช์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 14.50 จุดตามภูมิภาคกังวลเศรษฐกิจถดถอย-เกาะติด SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,560.02 จุด ลดลง 14.50 จุด (-0.92%) มูลค่าการซื้อขาย 68,260.93 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตามเอเชีย รับแรงขายกลุ่มพลังงาน กลุ่มแบงก์ และกลุ่มค้าปลีก ระหว่างรอติดตามถ้อยแถลงประธานเฟดคืนนี้ ขณะที่เงินเพื่ออังกฤษพุ่งสูงต่อเนื่องหวั่นธนาคารกลางทั่วโลกเร่งขึ้นดอกเบี้ยกดดันเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลออกทำให้ค่าเงินเอเชียอ่อนลง แต่ยังมีแรงเก็งกำไรกลุ่มส่งออกอาหาร-กลุ่มได้ประโยชน์น้ำมันลง-กลุ่มเปิดเมือง แนวโน้มพรั้งนี้มองตลาดมีโอกาสย่อตัวลงต่อ ให้แนวรับ 1,540 จุด แนวต้าน 1,565 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 43,356 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 43,356 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 8,460 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 1,812 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 3,031 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.5% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.52 อ่อนค่าสุดในภูมิภาค ไร้ปัจจัยบวก จับตาเฟดแถลง นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 35.52 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิดตลาดเมื่อเช้าที่ระดับ 35.42 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากมีแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้าที่ต้องชำระก่อนปิดบัญชีครึ่งปี ขณะที่ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าจากความกังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกถดถอย ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 35.40 - 35.52 บาท/ดอลลาร์ "วันนี้บาทปิดตลาดอ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปีครึ่ง หลุดแนวต้าน 35.50 บาท/ดอลลาร์ หลังมีแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า ทำให้บาท

อ่อนค่าสุดในภูมิภาค เพราะหาปัจจัยบวกยาก" นักบริหารเงิน กล่าวนักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ไว้ที่ 35.40 - 35.60 บาท/ดอลลาร์ โดยตลาดรอฟังถ้อยแถลงนโยบายต่อสภาของเกรสของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ว่าจะส่งสัญญาณอย่างไร (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล อียู
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล อียู
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล สหรัฐ
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล สหรัฐ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 20					As of 23-Jun-22						
	Release	Actual	Cons.	Prior	Thai Stock Market	22-Jun-22	Chg	%Chg.			
EC Construction Output MoM	Apr	-1.10%	--	0.00%	SET	1,560.02	-14.50	-0.92%			
Construction Output YoY	Apr	3%	--	3.30%	SET50	945.80	-8.91	-0.93%			
CN 1-Year Loan Prime Rate	Jun-20	3.70%	3.70%	3.70%	SET100	2,150.83	-20.96	-0.97%			
5-Year Loan Prime Rate	Jun-20	4.45%	4.45%	4.45%	MAI	598.99	-7.11	-1.17%			
Tuesday 21					Institution Net Position	736.46					
	Release	Actual	Cons.	Prior	Proprietary Net Position	-334.43					
US Existing Home Sales	May	5.41m	5.43m	5.61m	Foreign Net Position	-3,585.56					
Existing Home Sales MoM	May	-3.40%	-3.30%	-2.40%	Individual Net Position	3,183.54					
EC ECB Current Account SA	Apr	-5.8b	--	-1.6b	Total Trading Value	68,260.92					
Wednesday 22					Major Indices						
	Release	Actual	Cons.	Prior	Dow Jones	30,483.13	-47.12	-0.15%			
US MBA Mortgage Applications	Jun-17	4.20%	--	6.60%	S&P 500	3,759.89	-4.90	-0.13%			
EC Consumer Confidence	Jun P	-23.6	--	-21.1	Nasdaq	11,053.08	-16.22	-0.15%			
JN Machine Tool Orders YoY	May F	23.70%	--	23.70%	STOXX Europe 50	3,464.64	-29.36	-0.84%			
Thursday 23					FTSE 100	7,089.22	-62.83	-0.88%			
	Release	Actual	Cons.	Prior	DAX	13,144.28	-148.12	-1.11%			
US Current Account Balance	1Q	--	--	-\$217.9b	Nikkei 225	26,149.55	-96.76	-0.37%			
Initial Jobless Claims	Jun-18	--	--	--	Shanghai Composite	3,267.20	-39.52	-1.20%			
Continuing Claims	Jun-11	--	--	--	Hang Seng	21,008.34	-551.25	-2.56%			
S&P Global US Manufacturing PMI	Jun P	--	--	57	KOSPI	2,342.81	-66.12	-2.74%			
S&P Global US Services PMI	Jun P	--	--	53.4	BES Sensex	51,822.53	-709.54	-1.35%			
S&P Global US Composite PMI	Jun P	--	--	53.6	Jakarta Composite	6,984.31	-59.76	-0.85%			
EC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI	Jun P	--	--	54.6	Philippines Composite	6,168.00	-117.19	-1.86%			
S&P Global Eurozone Services PMI	Jun P	--	--	56.1	Ho Chi Minh	1,169.27	-3.20	-0.27%			
S&P Global Eurozone Composite PMI	Jun P	--	--	54.8	Crude Commodities						
JN Jibun Bank Japan PMI Services	Jun P	--	--	52.6	WTI (\$/b)	106.19	-3.33	-3.04%			
Jibun Bank Japan PMI Composite	Jun P	--	--	52.3	Dubai (\$/b)	112.34	-1.01	-0.89%			
Jibun Bank Japan PMI Mfg	Jun P	--	--	53.3	Brent (\$/b)	111.74	-2.91	-2.54%			
Nationwide Dept Sales YoY	May	--	--	19.00%	NYMEX (\$/b)	106.19	-3.33	-3.04%			
					COMEX Gold	1,834.30	-0.30	-0.02%			
					Batic Dry Index	2,484.00	+0.00	+0.00%			
Friday 24					Exchange Rate						
	Release	Actual	Cons.	Prior	USD/THB	35.48	35.30	+0.50%			
US New Home Sales	May	--	630k	591k	EUR/USD	1.0566	1.0533	+0.31%			
New Home Sales MoM	May	--	6.60%	-16.60%	USD/JNY	136.26	136.57	-0.23%			
JN Natl CPI YoY	May	--	--	2.50%	GBP/USD	1.2266	1.2277	-0.09%			
Natl CPI Ex Fresh Food YoY	May	--	--	2.10%	USD/CHY	6.7023	6.6895	+0.19%			
Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY	May	--	--	0.80%	USD/KRW	1,297.55	1,293.65	+0.30%			
PPI Services YoY	May	--	--	1.70%	Dollar Index	104.197	104.435	-0.23%			
CN BoP Current Account Balance	1Q F	--	--	\$89.5b	Thai Bond Market						
					Total Return Index	290.07	289.91	+0.06%			
					Outright/ Cash Trading	43,355.79	68,638.16	-36.83%			
					Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
					22-Jun-22	0.500	0.621	0.770	1.102	1.747	2.096
					Change (bps)	+0.14	+0.00	+0.80	+0.36	-0.39	-0.49
						5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
						2.498	2.744	2.943	3.520	3.703	4.387
						-1.34	-0.76	-0.94	-0.30	-1.59	-0.64
					US Bond Market						
					Bond Yield	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
					22-Jun-22	1.53	3.06	3.20	3.23	3.16	3.25
					Change (bps)	+0.80	-14.04	-14.76	-13.33	-11.88	-8.80